



# ข่าวคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร คลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๒๖๑๑ E-mail : telecom.cct@gmail.com



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นประธานคณะกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการการได้มีการประชุม จำนวน ๑๖ ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณารายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงถือโอกาสรายงานผลการพิจารณาต่อสื่อมวลชน ดังนี้

๑. หลักการและเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ จากฉบับเดิมที่ใช้อยู่นั้น เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาการสรรหากรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในทางปฏิบัติ และเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงมีการแก้ไขในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการ กระบวนการสรรหาอำนาจของคณะกรรมการสรรหา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นสำคัญ

๒. ในส่วนของคุณสมบัติและความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคคลที่จะเป็นกรรมการ กสทช. นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรับปรุงด้านของความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยเสนอให้มีด้านกิจการด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านละ ๑ คน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้านละ ๑ คน และด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. จำนวน ๒ คน โดยคณะกรรมการ เห็นว่าจะครอบคลุมตามความต้องการตามพันธกิจขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันไกล นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการเทียบเกณฑ์คุณวุฒิการดำรงตำแหน่งอาชีพในภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนได้มาตรฐานขึ้น และลดข้อกำหนดจำนวนปีของประสบการณ์บริหารงานเฉพาะทางหลายด้านลง เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีคุณสมบัติและอายุงานเฉพาะด้าน ๑๐ ปีขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้

๓. นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนในช่วงเวลาในการดำรงตำแหน่งต่อการสมัครเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งใหม่ หรือการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการชุดเดิม หากร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ประกาศใช้ เพื่อให้เป็นธรรมต่อสิทธิของผู้ดำรงตำแหน่ง และเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานพิจารณานโยบายต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กสทช. ในช่วงระยะเวลารอยต่อของการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนี้ด้วย

สุดท้ายนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนวางใจได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ เมื่อผ่านการพิจารณาของสภาแล้ว จะบังคับใช้เพื่อเลือกกรรมการชุดใหม่ทันที และจะยังประโยชน์ต่อทิศทางนโยบายและการดำเนินงานของ กสทช.

จึงเรียนมาเพื่อสื่อมวลชนได้กรุณาเผยแพร่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร  
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓  
ข้อมูล ณ เวลา ๑๑.๑๑ นาฬิกา

